

ห่วงไฟฟ้า 9 จว.เหนือรุนแรง เหตุภัยแล้งเชื้อเพลิงสะสม

กรมป่าไม้ห่วงไฟฟ้าปี 57 รุนแรง เหตุภัยแล้ง
มาไว เชื้อเพลิงสะสมมาก เดินหน้าสร้างเครือข่าย
ป้องกันไฟป่า นำร่องเชียงราย พร้อมปรับแผนรับมือ
นายอรรถ สุทธิมิตร ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากปัญหาหมอก
ควันไฟป่าในรอบ 2-3 ปีที่พบความรุนแรงมาก
ขึ้น โดยเฉพาะสถิติไฟป่าเฉพาะที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ในปี 2556 เกิดไฟป่ารวม 2,188
ครั้ง รวมพื้นที่เสียหายถึง 15,812 ไร่ แต่จากการ
ประเมินคาดว่าปี 57 แนวโน้มไฟป่าจะหนักกว่า
เนื่องจากภัยแล้งมาไวกว่าทุกปี ทำให้สภาพอากาศ
แห้งแล้ง ประกอบกับเชื้อเพลิงสะสมในปีก่อนมี
มาก เพราะฝนมีน้อยในปีก่อน

โดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรม
ป่าไม้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของกรมป่าไม้
ลงพื้นที่เร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านเครือข่าย
ไฟป่า ซึ่งเริ่มดำเนินการในปีที่ผ่านมา 100 แห่ง
ในภาคเหนือ 9 จังหวัดอย่างเร่งด่วน และในปี
นี้จะเพิ่มอีก 100 แห่งเพิ่มเติมโดยกรมป่าไม้จะ
สนับสนุนงบประมาณและ 1 แสนบาทในการดำเนิน
การป้องกันไฟป่า

"นอกจากนี้ทางกรมป่าไม้ ยังกำชับให้มีการ
ติดตามพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกไฟไหม้ราว

2,000 จุด รวมพื้นที่ 20,000 ไร่ในปีที่ผ่านมา โดย
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกติดตามตรวจสอบ
ว่า หลังการเกิดไฟไหม้ป่าในแต่ละพื้นที่ มีผู้แสดง
เจตจำนงเข้าไปยึดครองเข้าไปทำประโยชน์ใน
พื้นที่หรือไม่ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ 90% ของพื้นที่
ไม่มีผู้เข้าไปทำประโยชน์แต่อย่างใด มีการจับกุม
ผู้ต้องหาที่บุกรุกพื้นที่ป่าหลังไฟไหม้เพียง 3 ราย
เท่านั้น" นายอรรถ ระบุ

ด้านนางอำนวยการพร ชลดำรงกุล ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านจัดการ และควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
กล่าวว่า จากโครงการนำร่องเครือข่ายหมู่บ้าน
ป้องกันไฟป่าในปี 2556 พบว่า ที่หมู่บ้านแสนเจริญ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชาวเขา
เผ่าอาข่า สามารถดำเนินการป้องกันไฟป่าได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากในปีที่แล้วการตั้งชุมชนมีส่วนร่วม
ทำให้พื้นที่ที่เกิดไฟป่าเพียง 1 ครั้ง มีพื้นที่เสียหาย
ราว 6 ไร่เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้อยู่
ระหว่างขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนรวมพื้นที่ประมาณ
2,000 ไร่ ซึ่งอยู่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ
แม่ลาว (ฝั่งซ้าย) โดยมีการกำหนดกติกาห้าม
ตัดไม้หรือโค่นต้นไม้ในทุกกรณี ซึ่งการจัดการ
ในรูปแบบนี้ เป็นการจัดการ เพื่อการใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน